

คู่มือออนไลน์

(4 มีนาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

วิธีแก้กรรม และ เสริมดวง ก็คือ ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณณัฐภาส เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517 เวลา 19.05 น. น่าน เพศชาย

คำถามแรก มีโอกาสร้ายวุ่นไหมครับ ถ้ามีเป็นช่วงอายุเท่าไร และจะร้ายวุ่นจากการทำกิจการอะไรครับ และต้องมีการเสริมดวงเพื่อให้ประสบผลสำเร็จบ้างไหม อยากรู้ครับ

คำถามว่า “จะรวย” หรือไม่เป็นเรื่องที่ตอบยาก เพราะมาตรฐานของคำว่า “รวย” ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนคิดว่ามีเงินหนึ่งแสนก็รวยแล้ว บางคนบอกว่าต้อง 1 ล้าน บางคนบอกว่าต้อง 10 ล้าน

แต่บางคน มีแสนล้านก็ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองรวย และไม่เคยพอ

ดังนั้น “ความรวย” จึงน่าจะหมายถึง การมีกินมีใช้ ไม่เดือดร้อนขัดสน จนต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบ ประเภทบ้านไม่มีจะอยู่ มือหน้าไม่รู้จะมีให้กินหรือไม่ มากกว่า

พื้นชะตาเดิมของคุณณัฐภาส ถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องระมัดระวัง สิ่งที่เคยสร้างฐานะสร้างรายได้ให้ อาจจะพลิกกลับมาให้โทษต่อคุณได้

สรุปว่า คุณจะมีรายได้เข้ามาพอสมควร แต่ก็มีทางออกค่อนข้างมาก ผมไม่ทราบว่า คุณทำอาชีพอะไร แต่ขอเดาว่า คุณอาจจะเล่นหุ้น เล่นการพนัน หรือ เสี่ยงโชคในระดับที่มากพอสมควร ซึ่งแน่นอนว่า อาชีพเหล่านี้ ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะเสียหายอย่างเป็นกอบเป็นกำ และ อย่างฉับพลันทันใด มีสูงด้วย

จึงขอให้ระมัดระวังความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย

คำถามที่สอง มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุไหมครับ ถ้ามีเป็นช่วงอายุเท่าไร และมีวิธีแก้ไขให้หนักเป็นเบาไหม อยากรู้ครับ

ผมไม่ทราบว่า ทำไมคุณถึงคิดว่าตัวเองจะมีอุบัติเหตุ เป็นเพราะคุณเคยเจอกับอุบัติเหตุมาก่อน หรือเคยมีคนพยากรณ์ให้คุณมาก่อนว่า จะมีอุบัติเหตุ

ดูเผินๆ ก็พอมองเห็นว่า ดวงของคุณอยู่ในลักษณะของคนพลัดพราก อาจจะจากมารดา หรือ จากคนรักหรือภรรยา นี่ก็อย่างเบา

แต่หากหนักกว่านั้น ก็อาจจะถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่ ยวดยานพาหนะด้วยความลึกลับกะนอง หรือ ประมาท ซึ่งอาจจะมีผลมาจากการที่คุณได้เสพของมีนเมาเข้าไป

ผมจึงลองพิจารณาลึกลงไปดู ก็คิดว่า คุณอาจจะเจออุบัติเหตุมาเมื่อไม่นานมานี้ ก็ตั้งแต่ ประมาณเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา จนถึงประมาณเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2559

แต่คิดว่า ไม่น่าจะมีอันตรายมากนัก

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขให้หนักเป็นเบาที่อยู่ตัวคุณเอง คือ ไม่สนุกสนานจนประมาทเดินเล่อ ไม่ดื่มเครื่องดื่มของเมา ไม่เล่นการพนันเสี่ยงโชค

รวมถึงในแง่ของการใช้จ่ายด้วย

คำถามสุดท้าย ดวงผมต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ และ ต้องเสริมดวงหรือไม่อย่างไรครับ

สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ สิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วในคำตอบข้อที่สอง นอกจากนี้ยัง ต้องระวังเรื่องการเป็นคดีความฟ้องร้องที่จะตามมาด้วย

ส่วนแนวทางการเสริมดวงชะตาตามที่คุณถามมานั้น ก็คือ การประพฤติตนตามคำสอนของ พระพุทธเจ้า ขึ้นต้นง่าย ๆ ก็คือ การรักษาศีล 5 จากนั้นก็หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และ นั่งสมาธิ แล้วแต่ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน

หรือ การได้ชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ ก็น่าจะเป็นกุศลอีกชนิดหนึ่ง

หากคุณทำได้มาก ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณให้เข้มแข็งขึ้น

นอกจากแนวทางนี้แล้ว ผมไม่ค่อยเชื่อในเรื่องการแก้กรรม หรือ เสริมดวงชะตาแบบอื่นๆ ซึ่งผม จะไม่พูดถึงในที่นี้ แต่หากคุณจะไปหาแนวทางแก้กรรม หรือ เสริมดวงอย่างอื่น ก็ตามแต่ศรัทธา นะครับ

สุดท้ายนี้ ก็ขอให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และ อยู่รอดปลอดภัยนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ฌฐภาส ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณชัยเดช ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

